
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
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................................................. 
 

ผู้มาประชุม 

   1. นายส าเริง  วีระสัย   ประธานสภาเทศบาล 
   2. นายบุญต้อน กลิ่นมะพร  รองประธานสภาเทศบาล 
   3. นายเลอศักดิ์ อารีสกุลวิทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
   4. นายธีระนนท์ จงกลกิจวิวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
   5. นายสมศักดิ ์ ศรีโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   6. นายทวีศักดิ ์ หงษ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
   7. นายณัฐมงคล ศิริมงคล   สมาชิกสภาเทศบาล 
   8. นายนภดล  ผิวโสม   สมาชิกสภาเทศบาล 
   9. นายศักดิ์ธนา มาช่วย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางโนร ี  อร่ามพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายวิเชียร  เรืองประยูร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. น.ส.รัตนาภรณ ์ สดเอี่ยม   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายถาวร  ศิลปช านาญ  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม 
   2. นายธัชชัย  การุณยศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
   3. นายไพรรัตน์ ชูวิริยะสกุล  รองนายกเทศมนตรี 
   4. นางสมฤด ี  ต่อเงนิ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   5. นางจินตนา  ทนงนวล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
   6. น.ส.ยุพิน  สุวรรณมาลี  รองปลัดเทศบาล 
   7. น.ส.ภัทรพร บุญสร้อย  หัวหน้าส านักปลัด 
   ๘. นายวินิจ  พุ่มไพบูลย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   ๙. นางลภัสรดา จงแพทย์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๐. พ.จ.อ.ไพบูลย์ เรืองประยูร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1๑. นายณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี  ผู้อ านวยการกองการประปา 
 1๒. นายธนรชัต ์ บุญรัตน์    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 1๓. นางอมลวรรณ วัฒนวงษ์คีรี  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๑๔. นางจิตรฉว ี เกตทุอง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 /1๕. น.ส.สุพรรษา... 
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 ๑๕. น.ส.สุพรรษา นุชนารถ   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
 1๖. นายธีรนิติ ์  พิมตะวงษ์  เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 
 17. น.ส.ชณุตติยา ศรีไพร   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม  

 -                                      
เริ่มประชุมเวลา 10.30  น. 

               เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาพร้อมแล้ว เลขานุการได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
และเริม่ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

นายส าเริง  วีระสัย  สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุ กท่าน
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ ครับ  

ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
              สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561   

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 

นายส าเริง  วีระสัย   ขอเชิญ สมาชิ กทุ กท่ าน  ตรวจดู รายงานการประชุ ม สภ า
(ประธานสภาเทศบาล)  เทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ช่วยกัน
    ตรวจดูทุกหน้าเลยนะครับ เพ่ือความถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะขอเพ่ิมเติม
    หรือแก้ไขบ้างครับ ถ้ามี ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ      

- ถ้าไม่มีผู้ใดขอเพิ่มเติมหรือแก้ไข ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที ่21 มีนาคม 2561 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ          ๗ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง - คน 

นายส าเริง  วีระสัย   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)  ต าบลพัฒนานิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    เมื่อวันที ่21 มีนาคม 2561 ครับ 

                                 /ระเบียบวาระท่ี  3... 



  ๓                      
ระเบียบวาระท่ี  3                     เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ส านักปลัดเทศบาล 
    1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  
       - เครื่องปรับอากาศ  
       - เครื่องดูดฝุ่น 
    2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
    กองคลัง 
    1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
       - เครื่องพิมพ์ 
    กองการศึกษา 
    1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        - เครื่องพิมพ์ 
    2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
       - ตู้เย็น 

     3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
                                               - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   

นายส าเริง  วีระสัย   ขอเชิญนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง  เรียน   ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     
(นายกเทศมนตรี)            พัฒนานิคมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 

นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม มีความจ าเป็นเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของส านักปลัดเทศบาล   
กองคลัง  และกองการศึกษา ดังมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
 
 

 
/งบลงทุน... 

 



 ๔       
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ       จ านวนเงิน    40,200  บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  30,000  บีทียู   

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 40,200 บาท  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เครื่องดูดฝุ่น    จ านวนเงิน    14,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและดูดน้ าได้  จ านวน 1 เครื่อง       

ราคา  14,000  บาท  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก       จ านวนเงิน  21,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก      จ านวน 1  เครื่อง  ราคา  21,๐๐๐ บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย       

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State           
   Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
   จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ   
   ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             รวมเงิน      75,200     บาท    
 
 
 

/กองคลัง... 



 ๕  
กองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                    เครื่องพิมพ์                             จ านวนเงิน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
                       จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
       ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

             รวมเงิน      18,000     บาท    
 
            กองการศึกษา 

 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ ์
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          
 เครื่องพิมพ์                                      จ านวนเงิน  9,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง  

ราคา 9,000 บาท  
 
 

/คุณลักษณะพืน้ฐาน...  



 ๖       
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน    
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที ( ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
  จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

       ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ตู้เย็น                                   จ านวนเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด ๑๖  คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑  ตู้  ราคา ๒๕,๐๐๐  บาท 
คุณลักษณะ  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร์ 5  

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย  

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
      ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์         จ านวนเงิน  ๒๘,๒๐๐ บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSL Lumens 

  จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา  ๒๘,๒๐๐  บาท   
 คุณลักษณะ 
 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  
 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  
 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  
  
 
  

/4) ขนาดที.่.  



 ๗                               
 4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                         รวมเงิน  ๖๒,๒๐๐  บาท   
รวมเป็นเงินทั้ งสิ้นที่ ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  155,400  บาท                         
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 

300,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 75,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  224,800 บาท  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
                     โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 
                      - การตรวจสอบ/ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท          
ขออนุมัติโอนลด 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0 บาท  
            - การตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดท าแผนที่ภาษี  ตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 
10,000 บาท  ขออนุมัติโอนลด 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0 บาท      
    -  การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอนและอัตราการเก็บภาษีต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 
บาท คงเหลือ 10,000 บาท  ขออนุมัติโอนลด 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  7,000 บาท  

 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
     งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท ขอโอนลด จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 
 
 
 
 
 
 

/แผนงาน... 



 ๘ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๔๑,๒๒๕ บาท ขอโอนลด จ านวน ๑๒,๒๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด    ๒๙,๐๒๕  บาท            
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นขอโอนลด 155,400  บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

1. ส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน      
1 เครื่อง เพ่ือติดตั้งที่ห้องกองช่าง ซึ่งมีการปรับสถานที่แบ่งพ้ืนที่ให้กองการประปาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน 
ปั จจุบันมี เครื่องปรับอากาศอยู่ จ านวน 1  เครื่อง แต่ เกิดปัญหาบ่ อย ถ้ าวัน ไหนอากาศร้อนมาก 
เครื่องปรับอากาศจะตัด ไม่ท างาน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศท างานหนัก พ้ืนที่ห้องกว้างเกินกว่าก าลังของ
เครื่องปรับอากาศ ผลที่ตามมาจะท าให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานน้อยลง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ีห้องกองช่างเพ่ิม อีก 1 เครื่อง  

2. เนื่องจากเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ท าความสะอาดส านักงานเทศบาล ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้        
ถ้าน าไปซ่อมบ ารุง ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป เนื่องจากมอเตอร์เสีย  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องจัดหา
เครื่องดูดฝุ่น เพ่ือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด ส านักงานเทศบาลต่อไป 

3. ส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง     
เพ่ือทดแทนของเดิมซึ่งเก่ามีอายุการใช้งานหลายปี การเชื่อมต่อข้อมูลล่าช้าไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกพ้ืนที่ ใช้ในการเสนองาน การเสนอผลงาน 
ให้กับหน่วยงานของจังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มาตรวจเยี่ยม หรือตรวจประเมิน ได้รับทราบข้อมูล
ของงานต่อไป   

4. กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือทดแทนของเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายปี ปัจจุบันมีสภาพช ารุดไม่คุ้มค่ากับการจะซ่อม
บ ารุง 
 5. กองการศึกษามีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์
จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ซึ่งปัจจุบันเครื่องพิมพ์ ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน และจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับ   
เก็บนมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ซื้อเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่าและช ารุด  

 เนื่องจากกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ไม่มีครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งานอยู่เสมอ ใช้ ส าหรับการจัดฝึกอบรม  
ตามโครงการต่างๆ การเสนองาน การเสนอผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามา
ตรวจเยี่ยม ตรวจแนะน า หรือตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลรับทราบข้อมูล 

 
 

/อ านาจ... 



 ๙                                                                          
 อ านาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายใหม่ให้เป็น 
อ านาจของสภาท้องถิ่น  “คณะผู้บริหารจึ งเสนอญั ตติมาเพ่ือให้ สภาเทศบาลได้ พิจารณาอนุมัติ ”                                       
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคมพิจารณาอนุมัติต่อไป   
   

นายส าเริง  วีระสัย   นายกเทศมนตรีได้น าเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)  อภิปรายบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
   - ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ..ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการ 
   ดังกล่าวข้างต้น  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ         ๑๒  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 

 
นายส าเริง  วีระสัย   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
(ประธานสภาเทศบาล)  จ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายการดังกล่าวครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการประปา      
                                                           หมวดค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์การเกษตร 
                                 -เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) 

 
นายส าเริง  วีระสัย   ขอเชิญนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง  เรียน  ป ระธานสภาเทศบาล  สมาชิ กสภ าเทศบาลต าบล     
(นายกเทศมนตรี)           พัฒนานิคมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

กระผม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

/เพ่ือขอ... 



     ๑๐      
 หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ขนาด 1  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561  

รวมขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงินทั้งสิ้น  15,000 บาท 
ขอโอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 

 รายการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  150,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  97,560  บาท 
ขออนุมัติโอนลด จ านวน  1,800  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  95,760 บาท   

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

ควบคุม จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,200 บาท ขอโอนลด
จ านวน  13,200  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท     
   รวมขอโอนลดจ านวนทั้งสิ้น  15,000  บาท 

 
เหตุผล 

ตามที่กองการประปาได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ ามอเตอร์
ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
30,000 บาท และได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ าฯ ดังกล่าวไปแล้ว เป็นเงิน 16,800 บาท โดยได้น าไปใช้ที่ถังประปา 
ซอย 18 และยังมีเครื่องสูบน้ าฯ (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) บริเวณถังประปา ซอย 20 ซึ่งได้ช ารุดเสียหายใช้การ
ไม่ได้ เพ่ือให้การสูบน้ าบาดาลมาใช้ผลิตน้ าประปาไม่เกิดปัญหา ดังนั้น จึงต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 
(ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) เพ่ือมาทดแทนตัวเก่าที่ช ารุดเสียหายของถังประปา ซอย 20 แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้เพียง 1 เครื่อง เท่านั้น ซึ่งได้จัดซื้อ
ไปแล้ว และยังมีงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ จ านวน 13,200 บาท  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเหลือจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) อีก 1 เครื่อง                                                    
           /ซึ่งได้บรรจุ... 



 ๑๑ 
ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

อ านาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
          จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายส าเริง  วีระสัย   นายกเทศมนตรีได้น าเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)  อภิปรายบ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
   - ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ..ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน
   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ         ๑๒   เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 

 
นายส าเริง  วีระสัย   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
(ประธานสภาเทศบาล)  จ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร                                      
   เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า(ซัมเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ครับ  
       
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง    อ่ืน ๆ  

นายส าเริง  วีระสัย   5.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็น 
(ประธานสภาเทศบาล)       - คณะกรรมการพฒันาเทศบาล (คัดเลือก 3 ท่าน) 
       - คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    
          (คัดเลือก 3 ท่าน)  

    ก็สืบเนื่องจากที่ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือร่วม                                          
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจากสภาเทศบาล ตามค าสั่ ง                                    
   เทศบาลต าบลพัฒนานิคม ที่ 35/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
   2559 และค าสั่งเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ที่ 36/2559 ลงวันที่ 
   17  กุมภาพันธ์ 2559 บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดจาก
   การเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล               
   เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                                         
             /ซ่ึงตามระเบียบ... 



 ๑๒ 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) และหมวด 6 ข้อ 
28 (1) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จึงท าให้ต าแหน่งว่างลง ดังนั้น            
จึงต้องด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลขึ้น ใหม่แทนต าแหน่ งที่ ว่ าง และในส่ วนของรายละเอียด                                  
และระเบียบขอเชิญเลขานุการชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบด้วยครับ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ  เรี ย น  ป ระธ าน ส ภ าเท ศบ าล  และสม าชิ ก สภ า เท ศ บ าล                                                          
(เลขานุการสภาฯ)              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ                             
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) ดังนี้ 

          ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

 (1)  ผู้บริหารท้องถิ่น         ประธานกรรมการ 
 (2)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน       กรรมการ 
 (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน              กรรมการ                             

(4)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                         กรรมการ 
 (5)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร 
       ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน        กรรมการ 
 (6)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น                                                                   
       คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน          กรรมการ 
 (7)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการและเลขานุการ    
 (8)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
       กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ                  
การคัดเลือกอีกได้ 
      และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
       (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
      (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
      (4)  หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
      (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
            โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
            กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 

/นายส าเริง...                      



     ๑๓                                             
นายส าเริง  วีระสัย   เมื่อได้ทราบถึงระเบียบแล้ว  อันดับแรกเราจะเลือกสมาชิก                                       
(ประธานสภาเทศบาล)             สภาเทศบาลที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อนนะครับ                 
   ขอเชิญ ท่ านสมาชิ ก ได้ เสนอชื่ อผู้ ที่ จ ะแต่ งตั้ ง เป็ น คณ ะกรรมการ                                  
   พัฒนาเทศบาล จ านวน 3 ท่านครับ 

นายทวีศักดิ์  หงษ์ทอง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม  นายทวีศักดิ์   หงษ์ทอง                  
(สมาชิกสภาเทศบาล)             ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล  เข ต  1  ผ ม ขอ เส น อ  น ายน ภ ด ล   ผิ ว โส ม                  
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ 
    
นายส าเริง  วีระสัย   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นางสาวรัตนาภรณ์  สดเอี่ยม ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายสมศักดิ์   ศรีโสภณ                      
(สมาชิกสภาเทศบาล)               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอ นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา                               
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ  

นายส าเริง  วีระสัย   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายศักดิ์ธนา  มาช่วย  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
นางโนรี  อร่ามพงษ์  เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางโนรี  อร่ามพงษ์ สมาชิกสภา   
(สมาชิกสภาเทศบาล)               เทศบาล เขต 2 ดิฉันขอเสนอ นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ เป็นคณะกรรมการ 
               พัฒนาเทศบาล ค่ะ 

 

 

  /นายส าเริง...   



     ๑๔                                                     
นายส าเริง  วีระสัย   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายวิเชียร  เรืองประยูร  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นางโนรี  อร่ามพงษ์  ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

นายส าเริง  วีระสัย  สมาชิกรับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)             ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมครับ ผู้ใดเห็นชอบให้ 
                ๑. นายนภดล  ผิวโสม  สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒  
   ๒. นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
   3. นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
               เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล โปรดยกมือครับ  
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ        ๑๒      เสียง    
    ไม่เป็นชอบ      -        เสียง  
    งดออกเสียง     -        คน 

นายส าเริง  วีระสัย  ต่ อ ไป เป็ นการคั ด เลื อกสมาชิ กสภาเทศบาล เพ่ื อร่ วม เป็ น                                                  
(ประธานสภาฯ)             ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า เท ศ บ า ล                             
              จ านวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอ ครับ 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา                                                                                                                                                                
(สมาชิกสภาเทศบาล)               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอ นายวิ เชียร  เรืองประยูร                                                                                                                                                                                               
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ  

นายส าเริง  วีระสัย  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายศักดิ์ธนา  มาช่วย  ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

 

/นางสาวรัตนาภรณ์... 



    ๑๕                                                                    
นางสาวรัตนาภรณ์  สดเอี่ยม  เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวรัตนาภรณ์  สดเอ่ียม                                                 
(สมาชิกสภาเทศบาล)               สมาชิ กสภา เทศบาล  เขต  1  ดิ ฉั นขอ เสนอ นางโนรี   อร่ ามพงษ์                                                                                                
  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ค่ะ 
   
นายส าเริง  วีระสัย               ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายทวีศักดิ์  หงษ์ทอง  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา    
(สมาชิกสภาเทศบาล)               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอ นางสาวรัตนาภรณ์  สดเอี่ยม 
               เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ  

นายส าเริง  วีระสัย  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ    
(ประธานสภาเทศบาล)   

นายณัฐมงคล  ศิริมงคล  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นางโนรี  อร่ามพงษ์  ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

นายส าเริง  วีระสัย  สมาชิกรับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)             ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมครับ ผู้ใดเห็นชอบให้ 
                1. นายวิเชียร  เรืองประยูร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
                                                    2. นางโนรี  อร่ามพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   3. นางสาวรัตนาภรณ์  สดเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
โปรดยกมือครับ   

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ        ๑๒      เสียง    
    ไม่เป็นชอบ      -        เสียง 
    งดออกเสียง     -        คน 
 
 

/นายส าเริง...   



    ๑๖  
นายส าเริง  วีระสัย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญ 
(ประธานสภาเทศบาล)              เสนอครับ 
                                               
นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  กระผม นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
(สมาชิกสภาเทศบาล)  พัฒนานิคม เขต ๒ ผมมีเรื่องจะน าเรียนและน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
    เรื่องที่ ๑  ขอชื่นชมกองการประปา  เกี่ยวกับพัฒนาการที่ดีขึ้นใน
   การสร้างรายรับ จะเห็นได้ว่าที่ผ่ านมานั้นกองการประปามีรายรับเพียง                                                            
   ๘๕๘,๔๙๙ บาท แต่ในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๑                  
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กองการประปาแจ้งรายรับ       
   เพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นผลต่างถึง ๒๔๑,๕๐๑ บาทและ                
   ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองการประปาจะสามารถเพ่ิมรายรับให้สมดุลกับ
   รายจ่ายได้ ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ                
   สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ด้วยผลการขาดทุน               
   ที่เยอะมากของท่านที่ไปลิดรอนงบประมาณต่างๆ ที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพ
   ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนให้ดีขึ้น และท่านแสดงให้เห็นว่าหากท่านปฏิบัติจริง
   ท่านสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมครับ แต่ผมยังไม่
   เห็นด้วยกับค ากล่าวอ้างของท่านผู้อ านวยการกองการประปาในรายงาน                 
   การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับปัญหาของหลายๆ 
   องค์กร ที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาอ้าง เพราะทุกๆ ปัญหามีไว้ให้แก้ไข และ
   ขอให้ท่านหันมององค์กรที่ด าเนินการได้ดี เพ่ือพัฒนาองค์กรของเรา  ไม่ใช่
   หันมององค์กรที่มีการพัฒนาด้านการประปาที่ด้อยคุณภาพกว่าองค์กร                 
   ของเรา ผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถของท่านเท่าที่เคยได้ฟังท่านกล่าว
   มานั้น พัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อท่านลงมือปฏิบัติ และด าเนินการอย่างจริงจัง     
   สืบเนื่องมาจากหน้าที่ ที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้น ให้ความส าคัญกับความ                  
   เป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ขอให้ท่านยึดถือ
   ปฏิบัติให้สมกับที่ทุกคนได้ไว้วางใจท่านด้วย ส่วนตัวผมเองนั้นไม่ว่าจะฝนตก 
   แดดออก หากท่านโทรหาผมก็จะออกไปพบทุกครั้ง และเต็มใจช่วยท่าน
   แก้ปัญหาเท่าที่ความสามารถของผมจะด าเนินการได้ ส่วนท่านจะเชื่อหรือ
   น าไปปฏิบัติหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่ท่าน หากท่านย้อนกลับไปอ่านรายงาน         
   การประชุมสภาเป็นเวลานับเกิน ๔ ปีที่ผ่านมา ผมพูดอยู่แต่เรื่องน้ าประปา 
   เพียงเพ่ือหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนที่พักอาศัย
   อยู่ในเขตเทศบาลและอยากเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าทุกค าต าหนิ
   เกี่ยวกับกองการประปานั้น ผมมีทั้งเหตุและผล และหาทางแก้ไขไว้ให้ด้วย
   ตลอดมา อีกทั้งข้อมูลที่น ามาเสนอให้ท่านแก้ไขนั้น ผมได้ออกส ารวจ พิสูจน์
   ทราบจากความเป็นจริงทั้งสิ้น มิได้น าความอคติต่อกองการประปาหาได้ไม่ 
   เพียงแต่ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ และรายรับของ              
   กองการประปาขัดแย้งกับการจ านวนงบประมาณที่ลงทุนไป ตามตัวอย่าง
   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
   ๒๕๖๐ ผมดีใจที่เห็นกองการประปาพัฒนาขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า                                                                             
                                                                          /จะได้รับข่าวดี.. 



     ๑๗ 
   จะได้รับข่าวดี และมีโอกาสได้กล่าวค าชื่นชมท่านแทนประชาชนในสภา                 
   อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ      
    เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณนายกสินชัย  หัตถรุ่งเรือง  นายกเทศมนตรี
   ต าบลพัฒนานิคม  ท่านรองฯไพรัตน์  ชูวิริยะสกุล รองนายกเทศมนตรี และ                                  
   พนักงานป้องกันฯ ของเทศบาลต าบลพัฒนานิคม จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 
   ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เป็นวันท าบุญเทศบาล แต่ท่านทั้งสอง
   ยังไม่ เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยยึดถือความสะดวกและประโยชน์ของ                         
   ประชาชนเป็นที่ตั้ง  ท่านทั้งสองได้พาพนักงานเทศบาลไปตรวจและแก้ไข
   ปัญหาวิกฤติน้ า ที่บริเวณแท็งก์น้ าซอย ๒๒ ซึ่งมีปัญหาเรื้อรังมานานเป็นปี                                  
   แต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหา ทั้งยังคอยติดตามประเมินผลหลังจากการแก้ปัญหา
   ในแต่ละครั้งให้แก่ประชาชน จนให้เกิดผลเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่ประชาชน                                
   ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ทุกๆ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนถึง ๐๗.๐๐ น. และ                         
   ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน จะเกิดวิกฤตน้ าประปาบริเวณแท็งก์
   ซอย ๒๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
   ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากที่ท่านนายก และท่านรองนายก ได้
   ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลที่ประชาชนได้รับคือในวันที่ ๒๔  
   เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.ทุกๆ หลังคาเรือนผ่าน   
   วิกฤตน้ า จนกระทั่งถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ก็เกิด
   ปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง อย่างไนก็ดี เมื่อท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ                           
   รับทราบปัญหา ผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทั้ง ๒ ท่าน จะด าเนินการแก้ไขปัญหา
   ทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น เพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพราะหลายๆ ครั้งที่ผมได้รับ
   ฟังมานั้น จะเป็นการแก้ต่าง ไม่ใช่การแก้ไข ค าที่ได้ยินเสมอ คือ หมู่บ้านที่
   สร้างทีหลัง ไม่มีการจัดการระบบน้ าประปา ท่อตัน ท่อรั่ว ฟังดูแล้วห่างเหิน
   จากการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งๆ ที่ขีดความสามารถ และศักยภาพของเทศบาล
   พัฒนานิคมนั้น เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่ได้อีก
   มากมาย หากบริการจัดการได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ 
   แท็งก์น้ าซอย  ๒๒  ที่ท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ด าเนินการแก้ไขแล้ว
   นั้น เป็นแท็งก์ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในข้อนี้ต้องยอมรับในขีดจ ากัด
   ของแท็งก์ต่อปริมาณผู้ ใช้น้ าหากเปิดน้ าใช้พร้อมกันทุกหลังคาเรือน                    
   เป็นช่วงเวลาปกติของผู้ใช้น้ าที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดใช้น้ าพร้อมกัน 
   ในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หาจะปัดไปเป็นความผิดของผู้ใช้น้ านั้น                                                              
   ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะในช่วงวิกฤตนั้นผ่านพ้นไปแล้ว แท็งก์น้ าขนาด 
   ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร แรงส่งในท่อ ๒.๕ นิ้ว ระยะ ๒,๗๐๐ เมตร                                   
   เป็นระยะแรงดันเสมอ แท็งก์ซอย ๒๒ เราส่งน้ าในระยะไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
   เมตร ท่อส่งน้ าเข้ามาตรน้ าเป็นท่อ พี วี ซี  ๔ หุน ส่วนท่อที่เราใช้ในการส่ง
   น้ าเป็นท่อ พี อี ย่อมาจากโพลีนเอทิลีน ซึ่งมีค่าความเฉื่อยน้อยกว่าท่อ                  
   พี วี ซี โดยท่อ พี วี ซี มีค่า C = ๑๔๐ ในขณะที่ท่อ พี อี มีค่า C = ๑๕๐                               
   นับเอามาเป็นความได้เปรียบของระบบประปาได้อีกอย่างหนึ่ง และจ านวน
   มาตรน้ ากับจ านวนแท็งก์ที่เราด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น                                            

                                                   /จากท่อส่ง... 



     ๑๘      
   จากท่อส่ง พี อี ๒.๕ นิ้ว แยกออกมาเป็นท่อ พี วี ซี ๔ หุน ค านวณจาก    
   ระยะทางส่งน้ าแรงดันน้ าจากเปอร์เซ็นต์ของแท็งก์สูงสุด เราสามารถ                                                                                  
   แจกจ่ายน้ าเข้ามาตรน้ าได้ ๒๐๐ มาตรน้ า ในเวลาเดียวกัน และเมื่อค านวณ     
   จากปั๊มน้ าแรงดันที่ดึงส่งเข้ามาแท็งก์แล้ว เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
   น้ า หากเราจัดการระบบส่งน้ าโดยแรงดันแท็งก์ให้เหมาะสม จาการที่ผม                            
   ได้ทดลองและจับเวลาดูในช่วงแรงดันน้ าสูงสุดของแท็งก์ซอย  ๒๒ ก่อน                  
   การแก้ไขก๊อกน้ า ๔ หุน จ่ายน้ า ๒๐ – ๒๒ วินาทีต่อน้ า ๑ ลิตร จากฝักบัว 
   ๕๕ – ๖๐ วินาที ในช่วงเวลาปกติ ส่วนในช่วงวิกฤตไหลบ้างไม่ไหลบ้าง 
   จนถึงไม่ไหลเลย เฉลี่ยประชาชนจะใช้น้ า ๑ – ๑.๕ ลิตร ต่อนาทีต่อมาตร                    
   ภายหลังจากท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ไดด าเนินการแก้ไข ก๊อกน้ า
   ๔ หุน สามารถจ่ายน้ าได้ ๑ ลิตร ในเวลา ๘ – ๑๐ วินาที และจากฝักบัว 
   ๓๐ – ๓๒ วินาที หารเฉลี่ยแล้ว ประชาชนได้ใช้น้ า ๓ – ๕ ลิตรต่อมาตร
   ต่อนาที และในเวลาวิกฤตน้ า เปิดจากก๊อก ๑๔ – ๑๖ วินาที จากฝักบัว                 
   ๔๐ – ๔๕ วินาที แสดงให้เห็นว่าในช่วงวิกฤตน้ า ทีประชาชนใช้น้ าเฉลี่ย ๒.๕ 
   - ๓ ลิตรต่อมาตรต่อนาที เปิกน้ าพร้อมกัน เท่ากับเฉลี่ย ๕๕๐ – ๖๐๐ ลิตร 
   ต่อนาที ปั๊มที่เราใช้ดึงน้ าได้ ๕๕๐ ลิตรต่อนาที ส่วนต่างที่ปั๊มแบกภาระ ๕๐ 
   ลิตรต่อนาที แต่แท็งก์มีระบบกักตุนช่องแรงดันส ารองไว้ เพียงพอต่อชั่วโมง
   เร่งด่วนได้เกิน ๒ ชั่วโมง โดยมีน้ าส ารองจ่ายถึง ๑,๕๐๐ ลิตร ยังไม่รวมน้ าที่
   ปั๊มท างานเติมคู่ไปด้วยอีก ๕๕๐ ลิตรต่อวินาที ในความเป็นจริงเราใช้มาตร
   ไม่ถึง ๒๐๐ มาตรต่อแท็งก์ และในความเป็นจริงแล้ว ก๊อกน้ า ๔ หุนนั้น      
   ควรจ่ายน้ าเพียง ๔ – ๕ วินาทีต่อน้ า ๑ ลิตร เพ่ือประโยชน์สุขของ                           
   การใช้ชีวิตประจ าวันที่ต้องเร่งรีบและแข่งกับเวลาในยุคปัจจุบัน  ผมหวังว่า
   ข้อมูลจากผมในครั้งนี้จะถูกน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ   
   ประชาชนดียิ่งขึ้น จริงอยู่ที่แท็งก์น้ าของเราแบกภาระและควรสร้างเพ่ิม 
   แต่ก็เห็นสมควรแก้ปัญหาและพัฒนาใช้ทรัพย์สินสิ่งของใช้ต่างๆ ที่มีให้                       
   เหมาะสมเต็มความสามารถเท่าที่ท าได้  ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านนั่ งรอ                    
   สร้างใหม่เพียงอย่างเดียว ดังตัวอย่างที่ท่านนายกฯ กับท่านรองนายกฯ         
   ด าเนินการให้พวกท่านเห็นเป็นรูปธรรม จะมองได้ว่าทุกครั้งที่กองการ                   
   ประปาเสนอข้อมูลต่างๆ มานั้น สภามีความเห็นชอบเกือบทุกเรื่อง แต่เป็นที่
   น่าผิดหวังมาก อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่า ระบบน้ าประปาเป็นหัวใจหลัก                  
   ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกครัวเรือน จึงอยากฝากให้ท่านบริหารฯ            
   ช่วยเน้นย้ าและเพ่ิมความเอาใจใส่เกี่ยวกับกองการประปาให้มากขึ้น                                  
           ผ่านมากองการประปาท างานน่าผิดหวังมาก อาจมีเหตุผลและสาเหตุอ่ืนๆ                                  
   ท่านรองนายกฯ ปรึกษาแล้วก าลังหาทางแก้ไข ส่วนตัวผมเองนั้นยังคงหวัง
   และอยากเห็นประโยชน์ของประชาชนจากการเอาใจใส่ของท่าน อีกพร้อมที่
   จะช่วยทั้งแรงกายและเป็นก าลังใจให้กับประชาชน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
   ได้ใช้เป็นตัวอย่าง จากการแก้ปัญหาของแท็งก์ซอย ๒๒ จากท่านนายกฯ                                   
   สินชัย  หัตถรุ่งเรือง และท่านรองนายกฯ ไพรัตน์  ชูวิริยะสกุล เพ่ือน าไปสู่
   การแก้ปัญหาของแท็งก์อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป                            

/เรื่องท่ี ๓... 



     ๑๙      
    เรื่ อ งที่  ๓  ข อ ถ า ม ท่ า น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ งก า ร ป ร ะ ป า                                                                                  
   ๒ เรื่อง  ในข้อเดียว (๑) แท็งก์ปูนที่สร้างใหม่บริเวณซอย ๒๒ เพ่ือส่งน้ ายัง             
   ซอย ๒๑ ทั้งสามลูกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเหตุใดแล้วท่าน
   ด าเนินการอย่างไร ผลเป็นประการใด ด้วยบ่อที่เจาะเพ่ิมใหม่นั้นจะได้ใช้น้ า
   ได้เต็มประสิทธิภาพ และปั้มน้ าแรงดันขึ้นแท็งก์ซอย ๒๒ ที่มี ๔ ตัว และ                  
   ใช้ได้พียง ๒ ตัวนั้น ทั้ง ๒ ตัวที่เหลือท างานเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๒ ตัว                  
   หรือไม่ ท่านมีวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มท างานได้มีประสิทธิภาพเท่ากัน
   หรือไม ่                    
 
นายณัฐพัชร์  จันทรกุลมณี  กระผมขออธิบายเรื่องของถังน้ านะครับ ณ ขณะนี้ได้มีการปล่อยน้ า
(ผู้อ านวยการกองการประปา) เพราะว่าผู้รับจ้างก าลังจะเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม และได้มีการเจาะบ่อน้ า
   เพ่ิมข้ึนอีก ๑ บ่อ จึงท าให้อัตราการดูดของน้ าทันต่อปริมาณน้ า 
    ส่วนเรื่องของปั๊ มน้ า กองการประปามีการด าเนินการแก้ไข                             
   ข้อบกพร่องของการท างานของปั๊มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากปั๊มที่
   ด าเนินการใช้ งานอยู่นั้ นมีอายุการท างานที่ มากพอสมควรจึงท าให้                       
   ประสิทธิภาพในการท างานจะได้ไม่เต็มที่จึงได้ด าเนินการจัดซื้อปั๊มใหม่                
   จ านวน  ๒  เครื่อ ง และจากผลการประเมินแล้ ว  ประสิทธิภ าพ ใน                         
   การท างานของปั๊มดังกล่าว เพียงพอและทันต่อความต้องการการใช้น้ า             
   ของประชาชน                                                               
 
นายธีระนนท์  จงกุลกิจวิวัฒนา  เรื่อง ๓ .๑ ซัมเมอรส์ของแท็งก์ซอย ๑๘ ตอนนี้ เหลือกี่แรง         
(สมาชิกสภาเทศบาล)  และเวลาปั๊ มน้ าหรือซัมเมอรส์ เสีย ท าไมใช้ เวลานานมาก กว่าจะได้                         
   ปั๊ มส ารองมาทดแทน เพราะเหตุ ใด ทั้ งฯ  ที่ ปัญหาก็ เกิดขึ้น ให้ เห็ น                          
   อยู่บ่อยๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้เดือดร้อนคือประชาชนเป็นจ านวนมาก                   
   ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 
นายณัฐพัชร์  จันทรกุลมณี  ครั้งที่ผ่านมาเราด าเนินการใช้ซัมเมอรส์ของแท็งก์ซอย ๑๘ ขนาด
(ผู้อ านวยการกองการประปา) ขนาด ๒ แรง แต่ปัจจุบันผมได้ด าเนินการใช้ซัมเมอรส์ขนาด ๑.๕ แรง                                   
   เนื่ องจากงบประมาณที่ ตั้ งไว้ส าหรับด าเนินการจัดซื้อซัมเมอรส์นั้ น                   
   เราได้จัดตั้งไว้ส าหรับซัมเมอรส์ขนาด ๑.๕ แรง และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
   เฉพาะหน้าครับ แต่ต่อไปในอนาคตผมจะตั้งงบประมาณจัดซื้อซัมเมอรส์                             
   ขนาด ๒ แรงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนครับ 
 
 
 
 
 
 
 

/นายธีระนนท์...   



     ๒๐                                     
นายธีระนนท์  จงกุลกิจวิวัฒนา  เรื่ อง ๓ .๒  แท็ งก์ซอย ๒๐  ยั งคงต้องใช้ รถดับ เพลิ งวิ่ ง เติ ม                
(สมาชิกสภาเทศบาล)  น้ าอยู่ เป็นประจ า ทั้ งๆ ที่ เจาะขอเจาะบ่อเพ่ิมก็ได้ด าเนินการให้แล้ว                                                   
   มาทราบว่ายั งขาดเหตุผลใด ส าหรับหลายๆ ท่ านที่ ไม่ ได้ พักอาศัย                           
   อยู่ ใน พ้ืนที่  ที่ เกิดปัญหาการคลาดแคลนน้ าเป็นประจ า ขอให้ท่ า น                     
   รองนายกฯ นึกถึงสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่  ที่ เกิดปัญหา                             
   ต้องเฝ้ าระวั งหรือหวาดผวา ว่าช่ วงเย็นจะมีน้ าของเทศบาลใช้ ใน                        
   การอุปโภคและบริโภคหรือไม่  ส าหรับบ้ านผมนั้นไม่ ได้มีความทุกข์                               
   ร้อน เกี่ ยวกับเรื่องน้ าในการอุปโภคและบริ โภค เนื่ องจากบ้ านของ                    
   ผมมีระบบส ารองน้ าไว้ใช้ ได้ เป็นเวลานาน หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น                                                                                                       
   แต่ ป ระช าชน ที่ ต้ อ งได้ รั บ บ ริ ก ารจ ากกอ งก ารป ระป า แล ะ ไม มี                          
               ระบบน้ าส ารอง เราควรหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขต                     
   พ้ืนที่ของเรา เรื่องนี้ผมขอแจ้งให้ทราบครับ  
นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ผมขอชี้แจงครับ ผมสั่ งให้ทางกองการประปาโอนเงินไปตั้ ง 
(นายกเทศมนตรี)  จ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินการจัดซื้อปั๊มซัมเมอรส์ ๑ แรง เพ่ือใช้ใน    
   การสูบน้ าจากอีกบ่อหนึ่งไปรวมกับแท็งก์น้ าซอย ๒๐ เพ่ือให้เพียงพอ                   
   ต่อความต้องการของประชาชน การใช้ป๊มซัมเมอรส์ ๑ แรง ไปสูบท าให้          
   ปริมาณน้ าในบ่อที่ เราด าเนินการเพียงพอต่อการสูบของปั๊มซัมเมอรส์                  
                                     เพ่ือให้เกิดการสมดุลด้วยครับ       
                                                                                                                          
นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรื่อง ๔  ขอชื่ นชมกองช่าง ที่ ในช่วงนี้ ท่ านท างานกันอย่ าง               
(สมาชิกสภาเทศบาล)  รวด เร็ วมาก เห็ น ได้ จากหลายๆ งานรวดเร็วขึ้น  ไม่ ว่ าจะเป็ น งาน                           
   ก่ อ ส ร้ า งถน น และงาน ซ่ อม ไฟ ฟ้ าแส งส ว่ า ง  แล ะต้ อ งขอติ ด ต าม                 
           สอบถามท่ านผู้ อ านวยการกองการประปา  เรื่ องที่ ท่ าน ให้ สัญ ญ า                            
   ว่าจะด าเนิ นการแก้ ไขปัญหาน้ าขั ง ถนนช ารุด  ในซอยป้ าแหนนั้ น                        
   ท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และอยากให้ เพ่ิมเติมคือถนนทั้ งซอย                          
   ค ว ร ร าด ค อ น ก รี ต ให้ ค รบ  แ ล ะต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ซ อ ย  แ ล ะทุ ก ซ อ ย                   
   เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนผู้อยู่อาศัย  และความเท่ าเทียมกัน                      
   ทุ ก ซ อย  ต้ อ งขอฝ าก ท างก อ งช่ า งด้ ว ย  เห ตุ เพ ร าะน้ า  ไฟ  ถน น                           
   เป็นสิ่งส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน อีกทั้งยัง                
   เป็ น พ้ืนฐานของแผนพัฒ นาต่ างๆ ที่ ได้ จัดท าขึ้ น  เพราะผมเชื่ อว่ า                      
   หากคุณภาพชีวิต พ้ืนฐานของประชาชนยังไม่ดีพอแผนพัฒนาเกือบ                                 
   ทุกโครงการไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์สู งสุดได้  จึ งต้ องขอฝาก                          
   ผู้อ านวยการกองช่างมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
 
นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ผมขอชี้แจงครับ เนื่องจากซอยดังกล่าวมีการปลูกสร้างบ้าน                  
(นายกเทศมนตรี)  หลังใหม่หลายหลังคาเรือน  โดยแต่ละพ้ืนที่ก่อสร้างมีการถมดินท าพ้ืน                
   อาคารอยู่ในระดับที่สูงและแออัด จึงท าให้ทางระบายน้ ามีอยู่ทางเดียว                                 
          /นั้นคือทาง...                              
   
 



     ๒๑      
   นั้นคือทางบริเวณข้างบ้านของผม ซึ่งเป็นโครงการที่เราด าเนินการวางท่อ                                  
   ระบายน้ าลงไปที่ห้วยโดยตรง และการที่ประชาชนจะมอบสิทธิให้พ้ืนที่เพ่ือ
   ด าเนินก่อสร้างท่อระบายน้ าขึ้น ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
   ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่สิทธิของนิคมสร้างตนเอง ส่วนในเรื่องของถนนได้มี         
   การขอจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต           
   เรียบร้อยแล้วครับ ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย                                
   หนังสือสั่งการตามที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นด าเนินการครับ 
  
นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรื่ องที่  ๕  ต้องขอขอบคุณ ท่ านนายกสิ นชั ย   หั ตถรุ่ งเรือ ง                 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคมอีกครั้ งเกี่ยวกับ เรื่องการขุดเจาะ                                   
   บ่ อน้ าบ าดาลที่ มี อยู่ ใน โครงการ ๑๒  โครงการนั้ น  ด า เนิ นการได้                               
   อย่างรวดเร็วมาก อีกทั้ งท่านยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแบบไม่กลัว                           
   ความล าบากของตนเอง ถือเป็นการเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาให้แก่                               
   ป ระช าช น  โด ย ส่ ว น ตั ว ผ ม นั้ น  ยั งมี อี ก ห ล าย โค ร งก ารทั้ งที่ ผ ม                                                   
   เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วย ที่จะน ามากล่าวขอบคุณท่านผู้อ านวยการ                   
   กองงาน ต่ า งๆ  ที่ ได้ ก ระท า เ พ่ื อป ระช าชน ใน เขต เท ศบ าลต าบ ล               
   พั ฒ น านิ ค ม  แ ต่ ค รั้ ง นี้ ข อ บ คุ ณ ไม่ ทั น  เอ า เป็ น ว่ า ก า รป ร ะ ชุ ม                                   
   สมั ยหน้ า ผมจะรวบรวมข้อมู ลย้ อน หลั งประมาณ  ๕  ปี ที่ ผ่ านมา                      
   เพ่ือกล่าวขอบคุณและขอติดตามงานที่ ได้ด าเนินการปฏิบัติ ไปแล้ว                             
   ในการประชุมสภาครั้งหน้านะครับ ขอบคุณครับ   
         
นายส าเริง  วีระสัย   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ   
(ประธานสภาเทศบาล)   - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา               
   ประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ครับ                                
 
เลิกประชุมเวลา    12.45   น.             
 
 

                  (ลงชื่อ)          ผู้จัดบันทึก/พิมพ์ 
          (นายธนรัชต์  บุญรัตน์)  

             (ลงชื่อ)                                เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายถาวร  ศิลปช านาญ)  
 
 
 
 
 



 
    ๒๒ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้ว  เมื่อวันที่        เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑     

               ตรวจแล้วถูกต้อง 

  (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ  
                     (นายสมศักดิ์  ศรีโสภณ) 

  (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                       (นายนภดล  ผิวโสม) 

  (ลงชื่อ)          กรรมการ  
                      (นางโนรี   อร่ามพงษ์) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ. 256๑ เมื่อวันที่                               
๓๐  พฤษภาคม  256๑ ได้รับการรับรองถูกต้องแล้วเมื่อวันที่         เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  .      

               (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
                                         ( นายส าเริง  วีระสัย ) 

            
 
 
 
                                                                                                                        
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


